
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

2. นายเตรยีม  แสนประกอบ รองประธานสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

5. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

6. นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว สมาชิกสภา อบต. สัมฤทธิ์  จ าบัวขาว 

7. นายสมาน  หงษ์ค าดี สมาชิกสภา อบต. สมาน  หงษ์ค าดี 

8. นางสาวกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

9. นางนวลจันทร์  อินกลาง สมาชิกสภา อบต. นวลจันทร์  อินกลาง 

10. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

11. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ เลขานุการสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต  บุญเสนา นายก อบต. โกสิต  บุญเสนา 

2. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

3. นายอนัน   ค าพร เลขานุการนายก  อบต. อนัน   ค าพร 

4. นางวันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.ศรสีว่างสามัคคี วันเพ็ญ  หิตะปิตะนันต์ 

5. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

6. นายพีรวัฒน์  ขุนแก้ว ผอ.รร.ราษฎรบ์ ารุง พีรวัฒน ์ ขุนแก้ว 

7. นายสุทธิชัย  เอี่ยมสอาด หัวหนา้แผนกฯ สุทธิชัย  เอี่ยมสอาด 

8. นายกวินกร  รัตนประทุม ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด กวินกร  รัตนประทุม 

9. นายถนอม  กัดโกนา ผอ.รร.บ้านหนองเป็ด ถนอม  กัดโกนา 

10. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

11. นางสาวหัตถ์ศญา  นาแฉล้ม จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน หัตถ์ศญา  นาแฉล้ม 

12. นายณัฐพล  โมคศิริ ผูช่้วยนายช่างโยธา ณัฐพล  โมคศิริ 

13. นายประพันธ์  ปาทา ก านันต าบลท่าใหญ่ ประพันธ์  ปาทา 

14. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  11  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  14  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายคมสันต์  นาสมพงษ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  11  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  14  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายสมใจ  ดาหนองเป็ด  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องแบบฟอร์มการแจง้ซ่อมไฟฟ้าแสงจันทร์แบบใหม่  และขอให้ท่านสมาชิกส ารวจ     

       มาใหม่ 

- เรื่อง  ข้อบัญญัติ  2566  ใหท้่านสมาชิกตรวจสอบว่ามีโครงการหรอืปริมาณงานตรง

ตามที่ท่านส ารวจมาหรอืไม่ 

นายก  อบต.  เพิ่มเติมเรื่องการแจ้งซ่อมไฟฟ้า  จะให้ช่างซ่อมเฉพาะจุดที่แจง้มาเท่านั้น  เพราะเวลา   

สตง.  เข้ามาตรวจ  เอกสารจะได้ตรงตามข้อเท็จจริง 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  มีท่านใดจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในถ้อยค ารายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1   
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วันที่  12  พฤษภาคม  2565  หรอืไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมตทิี่ประชุมครับ  ท่านใดเห็นชอบ

รายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอให้ยกมอืขึน้ครับ 

มตทิี่ประชุม  รับรองเป็นเอกฉันท์  11  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.2  เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565   

ประธานสภาฯ  เชญิ  คณะบริหารช้ีแจงรายละเอียด 

นายก  อบต.  ชีแ้จงรายละเอียดโครงการ 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่ 7 / 2565      สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   5  สิงหาคม  2565 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2565  มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้

พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร  

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยการเมอืง) 

ประเภทรายจ่าย  เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาฯ/รองประธานสภาฯ/เลขานุการสภาฯ  

และสมาชิกสภาฯ  ยอดเงินคงเหลือ เป็นเงิน  664,368.- บาท โอนลด 50,000.- บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  50,000.- บาท  (-หา้หมื่นบาทถ้วน-) 

   โอนเพิ่มและเปลี่ยนแปลรายการมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  1  รายการ 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

งบด าเนินการ 

หมวดราจ่าย  ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  วัสดุงานบ้านงานครัว 
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๑. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดหาสิ่งของที่มีสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่

ยืนนาน  สิน้เปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่าย

เพื่อประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ใน

การซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่ายที่ต้อง

ช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  เพื่อ

จัดซื้อที่รองรับขยะ (ถังขยะ) เปลี่ยนแปลงเดิมจากฝาแกว่งเป็นฝาปิด ขนาด 120 ลิตร  

พร้อมสกรีนโลโก้  อบต.ท่าใหญ่  จ านวน  1,000  ถัง  โอนเพิ่ม  50,000.- บาท                

รวมโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  50,000.- บาท 

(-หา้หมื่นบาทถ้วน-) 

เหตุผล 

เพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  มาตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  จ านวน  1 รายการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   

ท่าใหญ่  จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน   

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4 การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา      

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมเรื่องการโอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000.-  บาท       

มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

ท่านใดเห็นชอบให้โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000.-  บาท  ขอให้ยก

มอืขึน้ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  11  เสียง 
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ประธานสภาฯ ตามที่คณะผู้บริหารน าเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 

2565  เพื่อมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  มีท่านใดสงสัยหรือเพิ่มเติมอีก

หรอืไม่ 

นายสมาน  หงสค์ าด ี ส.อบต. ม.6  เห็นด้วยครับ  เพราะถังขยะก็ใช้มาหลายปี  และเริ่มช ารุดเสียหายแล้ว  และ

ถ้าตอ้งการขอเพิ่มต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ 

นายก  อบต. เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่ช ารุด  เสียหาย  แต่ถ้าให้ทั้งหมดเลยงบประมาณก็คงไม่พอ  ส่วน

เอกสารเดิมมเีลขถังขยะอยู่แล้ว  ให้ลงทะเบียนกับเจ้าหนา้ที่รับผดิชอบได้เลย 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยหรือจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเลยนะครับ  

ท่านใดเห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2565  

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิ้น  50,000.-  บาท  

ขอให้ยกมอืขึน้ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  11  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

นายสมาน  หงสค์ าด ี ส.อบต. ม.6  เรื่องรถแม็คโครเมื่อไหรจ่ะได้ไปด าเนนิการครับ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9  เรื่องโครงการแอสฟัลติก  ม.9  จะด าเนนิการเมื่อไหร่ครับ 

นายเตรียม  แสนประกอบ  ส.อบต. ม.11  เรื่องโครงการลงหินคลุกที่รับไว้  เมื่อไหร่จะได้ด าเนินการครับ  

แบบฟอร์มการซ่อมไฟฟ้า  อุปกรณ์ที่ซ่อมแซมหรอืเปลี่ยนนั้นไม่รู้วา่อะไรเสียหายบ้าง 

นายคมสันต ์ นาสมพงษ์  ส.อบต. ม.3  โครงการลงบล็อกคอนเวิรส์  ม.3  จะด าเนนิการเมื่อไหร่ครับ 

นางสาวกัลยา  ประจ าเมือง  ส.อบต. ม.7  เรื่องลงบล็อกคอนเวิรส์  ม.7    จะด าเนนิการเมื่อไหร่ค่ะ 

ประธานสภาฯ เชญินายก  อบต.  ชีแ้จง 

นายก  อบต. -   เรื่องรถแม็คโคร  ของ  ม.6  ขอสอบถามท่านสมาชิกมีงบประมาณช่วยซื้อน้ ามันหรือไม่  

แตถ่้าไม่มีงบประมาณจะให้เจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบลงไปด าเนนิการให้ครับ 

  -   เรื่องแบบฟอร์มการซ่อมแซมไฟฟ้าให้แจ้งแค่จ านวนจุด  ส่วนรายละเอียดช่างไฟฟ้าจะ

ด าเนนิการเอง 

 -   เรื่องโครงการต่างๆ  ที่ผ่านสภาไป  บางโครงการก็ใช้เงินอุดหนุน  บางโครงการเป็นเงิน

ภาษี  แต่งบประมาณยังไม่เขา้มา  ถ้าโครงการไหนพอมีงบประมาณก็จะด าเนินการให้  ถ้า

งบประมาณเข้าช้าก็จะขอมติสภาฯ  กันเงินไว้ก่อน 

นายสมาน  หงสค์ าด ี ส.อบต. ม.6  ไม่มงีบประมาณสมทบครับ 

นายก  อบต. จะมอบหมายใหช่้างออกไปส ารวจเพื่อประมาณการการใชน้้ ามัน  เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน

ของประชาชนต่อไป 
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ก านันต าบล อยากขอความอนุเคราะห์รถแม็คโคร  เพื่อขุดลอกคลองในการระบายน้ าได้สะดวกขึ้น  

และฝากเรื่องมารยาทของพนักงาน  การปฏิบัติหน้าที่และการเพิ่มค่าตอบแทนเพื่อเป็น

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหนา้ที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดมีากครับ 

นายก  อบต. เรื่องมารยาทได้พูดคุยขอความร่วมมือกับพนักงานแล้ว  และในวันที่  12  สิงหาคม  2565  

วันแมแ่หง่ชาติ  ขอเชิญรว่มกิจกรรมที่ศูนย์ศลิปาชีพทุ่งกระมัง  บ้านหนองหอย 

นายบรรจง  รินไธสง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  เรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ / โครงการ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET  กีฬาศูนย์  กีฬาอ าเภอ  และเรื่องโรคติดต่อ  โรคโควิด  

มือเท้าปาก  ไข้เลือดออก  ฝากผู้น าช่วยประชาสัมพันธ์  ผู้ปกครองนักเรียน  ถ้าใครเสี่ยง

สูงไม่ตอ้งมาโรงเรียน 

นายกวินกร  รัตนประทุม  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสะอาด  เรื่องโควิด  บางทีเด็กอาจ

เข้าใจผดิว่าเป็น 2-3 วันก็หาย แล้วก็มาเล่น  มาเรียนกับเพื่อนๆ ได้ โรคมือเท้าปาก มีการ

ฟักตัว  3-5  วัน  ตรวจสุขภาพเด็กทุกวัน  ทุกวันศุกร์ให้ท าความสะอาดของเล่นด้วยน้ ายา

ฆ่าเชื้อหรือน้ ายาล้างจานก็ได้  ส่วนโรคไข้เลือดออก  ต้องใช้เครื่องพ่นสารเคมีไม่เพียงพอ  

อยากฝากเข้าแผน  ขอเครื่องพน่  1  เครื่อง 

นายก  อบต. เรื่องงบประมาณสนับสนุนโรงเรียน  ถ้าโรงเรยีนใดยังไม่สง่ขอให้ส่งรายละเอียดโครงการได้

ในวันพรุ่งนี้  เพื่อจะได้เอาเข้าในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

2566  และเรื่องกีฬาท่าใหญ่สัมพันธ์  อยากสอบถามว่าจะจัดหรอืไม่ 

นายบรรจง  รินไธสง ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  อยากให้จัดเหมือนเดิมจะได้เป็นประเพณีของต าบล

ท่าใหญ่ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9  เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์  ม.3 , ม.9 และ ม.11  อยากให้ทางการไฟฟ้าออกมา

แก้ไขตรวจสอบให้เพราะดับมานานแลว้ 

 -   เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ระยะทางไมเ่กิน  140  เมตร  ตอนนี้ยังมอียู่หรอืไม่ 

การไฟฟ้าหนองบัวแดง -   การขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  ไม่เกิน  140  เมตร  ยังมีอยู่เหมือนเดิม 

 -   ไฟฟ้าแสงจันทร์ดับได้ให้เจา้หนา้ที่ออกมาส ารวจรอบหนา้แล้ว  นา่จะเป็นการช๊อตในบาง

จุด  ถ้าช่างไฟฟ้า  อบต.  เช็คได้ก็ดี  ถ้าไม่ได้จะให้เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้ามาตรวจสอบให้

อีกรอบครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ 

นายสมร  บัวผัน ส.อบต. ม.9  เสนอปิดประชุม 

ประธานสภาฯ ขอผูร้ับรอง  2  ท่าน 

ผูร้ับรอง 1.  นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง ส.อบต. ม.2 

 2.  นายสัมฤทธิ์  จ าบัวขาว ส.อบต. ม.5 
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ประธานสภาฯ  มีท่านใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มี  เราก็ประชุมกันมานานพอสมควรแล้ว  และมีผู้

เสนอปิดประชุม  มีผู้รับรองแล้ว  กระผมต้องขอขอบคุณท่านท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วม

ประชุม  ในระเบียบวาระการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  ในวันที่  10  สิงหาคม  2565 

ปิดประชุมเวลา   17.00  น. 

ลงช่ือ     คมสันต์   นาสมพงษ์     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายคมสันต์   นาสมพงษ์) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ     สมาน   หงษ์ค าดี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายสมาน   หงษ์ค าดี) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ       สมร  บัวผัน       ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

       (นายสมร    บัวผัน) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  และมีมติรับรองการประชุมคราวที่แล้ว  

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2565  วันที่  

12  พฤษภาคม  2565 

 

ลงช่ือ   สมใจ   ดาหนองเป็ด    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายสมใจ    ดาหนองเป็ด) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


